

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 14/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022; kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Thái Bình đến năm 2025. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành, các huyện, thành phố dự hội nghị.

khẩn trương. Tổng vốn đầu tư đăng ký trong quý I tăng gấp 2,9 lần so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo toàn diện, phù hợp với điều kiện thực tế, vừa đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế vừa phục vụ đời sống nhân dân. Các đại biểu đã thảo luận kỹ lưỡng, phân tích và chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm, trên cơ sở đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, sát với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của tỉnh trong thời gian tới. Các đại biểu cho rằng, để đạt được tốc độ tăng trưởng GRDP từ 9,0% trở lên trong năm 2022, các cấp, các ngành phải bắt tay ngay vào thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ, tạo chuyển biến ngay từ quý II. Các ngành, địa phương phải rà soát lại các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra để bổ khuyết kịp thời các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo. Trước hết, các cấp, các ngành phải thay đổi tư duy, cách làm việc, phá bỏ các rào cản, quyết liệt trong mọi công việc; nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực thi nhiệm vụ. Tập trung làm tốt công tác quy hoạch; khai thác, huy động ý kiến đóng góp của nhân dân, xã hội và các chuyên gia, nhà đầu tư; chú trọng làm tốt hơn nữa công tác giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Chủ trọng cải cách hành chính để có môi trường đầu tư thông thoáng, cởi mở và phải có trách nhiệm với nhà đầu tư; khơi thông nguồn vốn, tháo gỡ khó khăn cho các dự án; tăng cường thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu đề nghị các ngành, địa phương chủ động rà soát lại các cơ chế, chính sách đã được ban hành, tham mưu



Các đại biểu dự hội nghị.

Ảnh: MINH ĐỨC

với tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động xây dựng kịch bản phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện dịch Covid-19 được kiểm soát tốt để tạo đà cho tăng trưởng, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm, vấn đề nổi lên, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao đạo đức công vụ. Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, tạo sự ổn định cho phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra của cả năm 2022.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: 3 tháng đầu năm 2022, Thái Bình đã đạt được những kết quả khá toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội và đây là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát. Song đánh giá trên bình diện chung so với kết quả cùng kỳ đã đạt được trong năm 2021 và sự phát triển chung của cả nước thì vẫn chưa đạt như kỳ vọng, chưa khắc phục được tồn tại, hạn chế vượt lên để đạt kết quả mong muốn. Một số chỉ tiêu, phát triển ngành, lĩnh vực còn bộc lộ nhiều hạn chế, thậm chí là yếu kém, làm chậm tiến trình phát triển chung của tỉnh cần phải nghiêm

túc nghiên cứu và nhìn nhận, đánh giá thấu đáo, khắc phục khẩn trương để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phát triển cho quý II và cả năm 2022.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thái Bình cần phải tận dụng mọi cơ hội, tiềm năng, mọi khả năng ngay từ những tháng đầu năm 2022 để đẩy nhanh tiến trình phát triển, có được chỉ số tăng trưởng tốt. Cuối năm 2021, cấp ủy tỉnh đã khẳng định rõ điều này và ngay từ đầu năm đã chỉ đạo các cấp, các ngành phải bắt tay vào khởi công các dự án, nhất là các chương trình, dự án đã định hình để tạo ra ngay giá trị, đóng góp cho nền kinh tế. Rất mừng là dù còn nhiều khó khăn song ngay trong quý I/2022 các doanh nghiệp đã nỗ lực đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, một số dự án đã sẵn sàng nhưng vẫn gặp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, dẫn đến mất cơ hội phát triển, làm giảm khả năng đạt được các mục tiêu tăng trưởng, kéo chậm tiến trình phát triển của tỉnh. Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ ra những tồn tại, hạn chế, bất cập, chống chèo, thiếu hợp lý, tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm dẫn đến những băn khoăn chưa quyết tâm, khát vọng vươn lên để đạt kết quả mong muốn. Một số chỉ tiêu, phát triển ngành, lĩnh vực còn bộc lộ nhiều hạn chế, thậm chí là yếu kém, làm chậm tiến trình phát triển chung của tỉnh cần phải nghiêm

xét lại, nhất là về vai trò, trách nhiệm, tinh thần phong, gương mẫu của cán bộ. Bên cạnh những địa phương, những cán bộ thực hiện tốt nhiệm vụ vẫn còn những cán bộ, công chức chưa thực sự vì công việc, còn dùn dẫu, né tránh trách nhiệm, gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ triển khai nhiệm vụ, cần phải được nghiêm túc chấn chỉnh.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch của quý II và cả năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị cần phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tăng cường phối hợp, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ. Các địa phương phải dồn tâm, dồn lực thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, từng công việc phải phát huy vai trò và gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong quá trình thực thi nhiệm vụ và triển khai thực hiện để đạt yêu cầu đề ra.

Đối với kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Thái Bình đến năm 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tiếp tục tham gia ý kiến bằng văn bản gửi về đơn vị chủ trì tiếp thu, tổng hợp để bổ sung và hoàn thiện kế hoạch; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022 để tiếp tục thảo luận tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sáng ngày 15/4.

MẠNH CƯỜNG

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

liên danh hai doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn được đầu tư sản xuất điện khí LNG tại Thái Bình và hy vọng nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành dự buổi làm việc đã giải

đáp, cung cấp thêm thông tin các nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm phục vụ cho việc nghiên cứu lập quy hoạch dự án. Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Khắc Thân,

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh hai nhà đầu tư hàng đầu của Nhật Bản trong lĩnh vực điện khí LNG triển khai thắng lợi. Nhân tác đầu tư tại Thái Bình. Đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm triển khai các dự án điện của hai nhà đầu tư, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tin tưởng khi phát tác với Thái Bình triển khai dự án sẽ thành công. Thái Bình có Khu kinh tế thu hút nhiều dự án

vào sản xuất, kinh doanh, nhu cầu sử dụng năng lượng rất lớn và tỉnh có hệ điều kiện thuận lợi cho dự án nhiệt điện khí LNG triển khai thắng lợi. Nhân mạnh dự án nhiệt điện khí LNG nhất được Chính phủ thống nhất đưa vào quy hoạch phát triển các VIII quốc gia sẽ là dự án lớn có ý nghĩa cả về an ninh năng lượng và kinh tế đối với Thái Bình, vì vậy các đồng chí lãnh đạo tỉnh khẳng định tỉnh sẽ tích

cực tham mưu, đề xuất, kiến nghị với các bộ, ngành, Chính phủ sớm nghiên cứu, xem xét phê duyệt. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn dự án trong công tác quy hoạch, thực hiện các bước lập dự án đầu tư và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án khi được Chính phủ chấp thuận đầu tư dự án nhiệt điện khí LNG Thái Bình.

NGUYỄN THỜI

Tập huấn phân quyền cung cấp thông tin trên phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử"



Đại biểu dự tập huấn.

Ảnh: NGỌC TRÂM

Sáng ngày 14/4, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức tập huấn phân quyền cung cấp thông tin trên phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" cho cán bộ văn phòng cấp ủy, cán bộ ban tổ chức của

13 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được giới thiệu về tính năng, tiện ích, hướng dẫn cách sử dụng website phần mềm

"Sổ tay đảng viên điện tử"; cung cấp tài khoản quản trị mạng, hướng dẫn cập nhật văn kiện của đảng bộ cấp huyện, bản tin thông báo nội bộ lên phần mềm; thông qua đó giúp cán bộ, đảng viên nắm bắt đầy đủ, toàn diện các thông tin chính thống về hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, thông tin kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị mình.

Từ ngày 12/4/2022, phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" chính thức có thêm giao diện trên website tại địa chỉ: sotaydangvien.thaibinh.dcs.vn giúp những đảng viên có máy tính có thể truy cập phần mềm một cách dễ dàng.

Đây là một trong những phần việc Ban biên tập phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" tỉnh Thái Bình thực hiện nhằm tiếp tục cải tiến, bổ sung một số nội dung phù hợp, hấp dẫn đối với đảng viên, tích hợp các tính năng thông minh để hỗ trợ tối đa người dùng.

NGUYỄN HÌNH

Trao quyết định công nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Chiều ngày 14/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định công nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XXIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Theo Quyết định số 4470/QĐ-TLĐ về việc công nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình khóa XXIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam công nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình khóa XXIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Bình khóa XXIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam công nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình khóa XXIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với đồng chí Phạm Thị Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh từ ngày 14/4/2022.

MAI THƯ

HỘI LÀM VƯỜN TỈNH Kiểm tra sản xuất, kinh doanh của hội viên



Kiểm tra hiệu quả mô hình sử dụng phân bón con bò vàng tại xã Minh Quang (Vũ Thư).

Trong ba ngày 12 - 14/4, Hội Làm vườn tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh của hội viên tại 3 huyện Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Vũ Thư.

Đoàn đã đi kiểm tra hiệu quả mô hình sử dụng phân bón con bò vàng của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nông nghiệp Thái Bình tại 7 hộ ở 3 huyện. Các thành viên trong đoàn đã tập

trung thảo luận, đánh giá hiệu quả mô hình, chất lượng phân bón đem lại cho cây trồng đồng thời nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của hội viên, những kiến nghị, đề xuất của hội viên để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần thúc đẩy phong trào làm vườn ngày càng phát triển.

TIẾN ĐẠT

Toàn quốc, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Sáng ngày 14/4, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT quý I/2022. Đồng chí Nguyễn Văn Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các thành viên Ban ATGT tỉnh.

Quý I/2022, toàn quốc xảy ra 2.762 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.676 người, bị thương 1.741 người. So với cùng kỳ năm 2021, tai nạn giao thông giảm 662 vụ (19,33%), số người chết giảm 67 người (3,84%), số người bị thương giảm 739 người (29,8%); có 33 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2021; có 9 vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 30 người, bị thương 23 người. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia cũng chỉ ra những hạn chế như còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, tình trạng tụ tập, điều khiển xe thành đoàn, có dấu hiệu đua xe trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp tại một số tỉnh, thành phố, tình hình vi phạm tải trọng xe ô tô trên đường bộ tải trọng nhiều địa phương.

Tại Thái Bình, quý I/2022 xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, so với cùng kỳ cả 3 tiêu chí đều giảm sâu (giảm 14,7% số vụ, giảm 17,6% số người chết, giảm 33,3% số người bị thương). Ngoài ra, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm, tạm giữ gần 500 phương tiện, tước hơn 600 giấy phép lái xe, riêng chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn đã xử lý gần 200 trường hợp. Về đường thủy nội địa, đã phát hiện, xử lý 112 trường hợp vi phạm. Tổng số tiền thu phạt vi phạm hành chính về trật tự ATGT nộp ngân sách nhà nước trên 4,4 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban ATGT quốc gia cho rằng, mặc dù tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại một số địa phương, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn các lực lượng phải tập trung cho công tác phòng, chống dịch song với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương, tình hình trật tự ATGT trong quý I/2022 về cơ bản được bảo đảm.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thế lưu ý các địa phương có tai nạn giao thông tăng trong quý I có báo cáo chuyên sâu, đánh giá cụ thể nguyên nhân và các giải pháp hiệu quả để khắc phục, kéo giảm. Tổ chức đoàn kiểm tra của Ủy ban ATGT quốc gia tại một số địa phương có tình hình vi phạm quy định về tải trọng xe ô tô chở hàng trên đường bộ diễn biến phức tạp hoặc có số người chết do tai nạn giao thông tăng cao trong 3 tháng đầu năm 2022. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, tiếp tục rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông mới phát sinh... Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm quy định về trật tự ATGT của người tham gia giao thông; kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 53/KH-BCA-C08, ngày 10/2/2022 về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề "người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn" và Kế hoạch số 435/KH-C08-P8, ngày 14/2/2022 về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề "chống hàng hóa tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ; xây dựng kế hoạch chuyên đề xử lý hành vi không thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô...". Mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT dịp lễ 30/4 và 1/5/2022. Chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT, phân luồng, bảo đảm trật tự ATGT phục vụ SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam.

NGUYỄN THỜI

Hưởng ứng cuộc thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ IV

Chiều ngày 14/4, Tỉnh đoàn, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình tổ chức hưởng ứng cuộc thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ IV, vòng thi cấp tỉnh.

Cuộc thi dành cho học sinh, sinh viên không theo khối chuyên Anh tại các trường cao đẳng, đại học, được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 3 vòng: sơ loại, chung kết cấp tỉnh, chung kết toàn quốc. Ở cấp tỉnh, vòng sơ loại bắt đầu từ ngày 14/4 - 12/5, vòng chung kết vào ngày 20 - 21/5; vòng chung kết toàn quốc tổ chức vào ngày 9 - 10/6. Bài thi tại các vòng được xây dựng theo dạng thức bài thi IELTS giảm lược với nội dung tiếng Anh thường thức và một số kiến thức về lịch sử, văn hóa, xã hội.

Cuộc thi là sân chơi lành mạnh, môi trường học tập, thực hành hiệu quả và lan tỏa, tạo sự hứng khởi trong phong trào học tiếng Anh cho học sinh, sinh viên khối các trường không chuyên tiếng Anh trên toàn quốc.

PHƯƠNG CHI

TOÀN DÂN THAM GIA...

(Tiếp theo trang 1)

Đến nay, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tiêm hơn 208,9 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Sáng ngày 14/4, tỉnh Quảng Ninh - địa phương đầu tiên trên cả nước đã triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Trong ngày, hơn 85.600 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Số ca nặng đang điều trị là hơn 1.160 ca.

Thái Bình: Trong ngày tiêm được hơn 7.700 mũi vắc-xin phòng Covid-19

Trong ngày, các bệnh viện, cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 tuyến tỉnh, tuyến huyện tiếp nhận thêm 23 bệnh nhân mới, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 đang thu dung, điều trị tại đây lên 235 bệnh nhân (tính đến 19 giờ ngày 14/4).

Tính đến 17 giờ ngày 14/4, Thái Bình đã thực hiện tiêm 3.412.186 mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó số mũi tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 3.111.186 mũi; số mũi tiêm cho người từ 12 - 17 tuổi là 301.000 mũi. Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi bổ sung hoặc nhắc lại là 64,72%.